

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 04 năm 2022

HƯỚNG DẪN
Tặng Huy hiệu Đảng

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 12 - HD/BTCTW, ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên;

- Căn cứ Hướng dẫn số 56-HD/VPTW, ngày 27/10/2015 của Văn phòng Trung ương Đảng về mức chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên;

- Căn cứ Quyết định số 3003-QĐ/TU, ngày 17/2/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Căn cứ Quyết định số 580-QĐ/TU, ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn việc tặng Huy hiệu Đảng trong Đảng bộ tỉnh như sau:

I. TIÊU CHUẨN, ĐỐI TƯỢNG TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG:

1. Những đảng viên hoạt động cách mạng lâu năm, giữ gìn được tư cách đảng viên, có đủ 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm, 70 năm, 75 năm, 80 năm, 85 năm, 90 năm tuổi đảng trở lên thì được tặng Huy hiệu Đảng.

2. Đảng viên bị bệnh nặng được xét tặng Huy hiệu 30, 40, 45, 50, 55, 60 65 năm tuổi đảng sớm, nhưng thời gian xét tặng sớm không được quá 12 tháng so với thời gian quy định; được xét tặng Huy hiệu 70, 75, 80, 85, 90 năm tuổi đảng sớm, nhưng thời gian xét tặng sớm không được quá hai năm (24 tháng) so với thời gian quy định.

3. Đảng viên từ trần được xét truy tặng Huy hiệu Đảng sớm, nhưng thời gian xét truy tặng sớm không được quá một năm (12 tháng) so với thời gian quy định (đối với tất cả các loại Huy hiệu Đảng).

4. Tại thời điểm xét tặng Huy hiệu Đảng, đảng viên bị kỷ luật về Đảng thì chưa được xét tặng; sau 6 tháng (đối với kỷ luật khiển trách), 9 tháng (đối với kỷ luật cảnh cáo), 1 năm (đối với kỷ luật cách chức), nếu sửa chữa tốt khuyết điểm, được chi bộ công nhận sẽ được xét tặng Huy hiệu Đảng.

5. Đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời khi có đủ 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 năm tuổi đảng, làm tờ khai đề nghị tặng Huy hiệu Đảng, báo cáo chi bộ nơi sinh hoạt tạm thời ghi ý kiến nhận xét vào bản khai, sau đó đảng viên báo cáo với chi bộ nơi sinh hoạt chính thức xét tặng Huy hiệu Đảng.

6. Đảng viên có đủ tiêu chuẩn xét tặng Huy hiệu Đảng nhưng chuyên sinh hoạt đảng chính thức đến đảng bộ khác, thì tổ chức đảng nơi đảng viên chuyên đi xét tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên trước khi làm thủ tục chuyên sinh hoạt đảng. Tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng ở nơi đảng viên chuyên đến.

7. Không tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đối với những đảng viên đã nhận Huy hiệu Đảng có số năm tuổi đảng cao hơn loại Huy hiệu Đảng đang xét tặng (Công văn số 1972-CV/BTCTW, ngày 19/12/2016 của Ban Tổ chức Trung ương).

II. QUY TRÌNH XÉT TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG

1. Xét tặng Huy hiệu Đảng

Bước 1: Đảng viên

Đảng viên có đủ 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 năm tuổi đảng (tính theo tháng) làm tờ khai đề nghị chi bộ xét, đề nghị tặng Huy hiệu Đảng.

Đảng viên viết tờ khai (theo mẫu 6-HHD, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên) bảo đảm chính xác thông tin trên hồ sơ và thẻ đảng viên, không sửa chữa, tẩy xóa; đồng thời photo thẻ đảng viên nộp về chi bộ nơi sinh hoạt chính thức, trước 120 ngày so với ngày của đợt xét tặng Huy hiệu Đảng.

Bước 2: Chi bộ

Đôn đốc, hướng dẫn đảng viên làm tờ khai và photo thẻ đảng viên. Chi bộ phải họp xét và thực hiện việc kiểm tra, rà soát, đối khớp chính xác thông tin của đảng viên với danh sách đảng viên và thẻ đảng viên. Lập danh sách, gửi hồ sơ về cấp ủy cấp trên trực tiếp trước 100 ngày so với ngày của đợt xét tặng Huy hiệu Đảng.

Bước 3: Cấp ủy cơ sở

Tổng hợp danh sách đảng viên đề nghị xét tặng Huy hiệu Đảng, rà soát, đối khớp thông tin của đảng viên với hồ sơ đảng viên và sổ danh sách đảng viên đang quản lý.

Họp xét và báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp danh sách và hồ sơ của đảng viên được đề nghị tặng Huy hiệu Đảng trước 80 ngày so với ngày của đợt xét tặng Huy hiệu Đảng.

Bước 4: Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện và tương đương

Đôn đốc các đơn vị trực thuộc báo cáo hồ sơ, danh sách đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng đúng thời gian quy định; kiểm tra, rà soát, đối khớp chặt chẽ thông tin của đảng viên trong hồ sơ đảng viên, thẻ đảng viên, sổ danh sách đảng viên và cơ sở dữ liệu đảng viên với danh sách đề nghị tặng Huy hiệu Đảng; tổng hợp danh sách đảng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn được tặng Huy hiệu Đảng theo từng loại Huy hiệu Đảng; dự thảo tờ trình đề nghị tặng Huy hiệu Đảng trình Ban Thường vụ cấp ủy, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bước 5: Huyện ủy và tương đương

Chỉ đạo ban tổ chức, các cấp ủy và đảng viên thuộc đảng bộ thực hiện nghiêm túc, đúng đối tượng và đầy đủ các bước quy trình tặng Huy hiệu Đảng; xét, duyệt hồ sơ, danh sách và tờ trình đề nghị tặng Huy hiệu Đảng nộp về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) trước 60 ngày so với ngày của đợt xét tặng Huy hiệu Đảng.

Bước 6: Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy trong việc tổ chức, thực hiện quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về tặng Huy hiệu Đảng.

Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và thẩm định hồ sơ (về đối tượng, tiêu chuẩn và thủ tục, nguyên tắc trong việc xét tặng Huy hiệu Đảng) của cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Tổng hợp danh sách, dự thảo và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét, ký ban hành Quyết định tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên.

Cấp sổ Huy hiệu Đảng và vào sổ để quản lý, chuẩn bị kinh phí và các vật tư khác để cấp phát cho các đơn vị trước mỗi đợt tặng Huy hiệu Đảng chậm nhất 07 ngày làm việc. Tổng hợp danh sách, hồ sơ đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng để quản lý, lưu trữ và báo cáo Ban Tổ chức Trung ương theo quy định.

Bước 7: Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Trên cơ sở đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét, ra quyết định tặng Huy hiệu Đảng (quyết định chung và danh sách kèm theo, quyết định đối với cá nhân đảng viên).

2. Xét truy tặng Huy hiệu Đảng

Bước 1: Đối với người thân của đảng viên được truy tặng Huy hiệu Đảng.

Là người đại diện (được pháp luật công nhận) cho gia đình đảng viên được truy tặng Huy hiệu Đảng, làm tờ khai đề nghị chi bộ (nơi đảng viên sinh hoạt chính thức trước khi từ trần) xét truy tặng Huy hiệu Đảng.

Photo thẻ đảng viên, photo phiếu báo đảng viên từ trần và viết tờ khai (theo mẫu 6A-HHD, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên) bảo đảm chính xác thông tin của đảng viên với hồ sơ và thẻ đảng viên, không sửa chữa, tẩy xóa, nộp về chi bộ, trước 120 ngày so với ngày của đợt xét tặng Huy hiệu Đảng.

Bước 2: Chi bộ

Đôn đốc, hướng dẫn người thân đảng viên làm tờ khai và photo phiếu báo đảng viên từ trần, photo thẻ đảng viên. Chi bộ phải họp xét và thực hiện việc kiểm tra, rà soát, đối khớp chính xác thông tin của đảng viên với danh sách đảng viên và thẻ đảng viên. Lập danh sách và gửi hồ sơ về cấp ủy cấp trên trực tiếp trước 100 ngày so với ngày của đợt xét tặng Huy hiệu Đảng.

Bước 3: Cấp ủy cơ sở

Tổng hợp danh sách đảng viên đề nghị xét truy tặng Huy hiệu Đảng, rà soát, đối khớp thông tin của đảng viên với sổ danh sách đảng viên; đối khớp với danh sách đảng viên đã được tặng Huy hiệu Đảng; tạo điều kiện để người thân của đảng viên được truy tặng Huy hiệu Đảng photo phiếu báo đảng viên từ trần, photo lý lịch đảng viên.

Xét và báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp danh sách và hồ sơ đề nghị truy tặng Huy hiệu Đảng trước 80 ngày so với ngày của đợt xét tặng Huy hiệu Đảng.

Bước 4: Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện và tương đương

Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc báo cáo hồ sơ, danh sách đảng viên được truy tặng Huy hiệu Đảng đúng thời gian quy định; kiểm tra, rà soát, đối khớp chặt chẽ thông tin của đảng viên trong hồ sơ đảng viên, thẻ đảng viên, sổ danh sách đảng viên và cơ sở dữ liệu đảng viên với danh sách đề nghị truy tặng Huy hiệu Đảng; tổng hợp danh sách đảng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn được truy tặng Huy hiệu Đảng theo từng loại Huy hiệu Đảng; dự thảo tờ trình đề nghị truy tặng Huy hiệu Đảng trình Ban Thường vụ cấp ủy.

Bước 5: Huyện ủy và tương đương

Chỉ đạo ban tổ chức, các cấp ủy và đảng viên thuộc đảng bộ thực hiện nghiêm túc, đúng đối tượng và đầy đủ các bước quy trình truy tặng Huy hiệu Đảng; xét, duyệt hồ sơ, danh sách và tờ trình đề nghị truy tặng Huy hiệu Đảng nộp về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) trước 60 ngày so với ngày của đợt xét tặng Huy hiệu Đảng.

Bước 6: Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy trong việc tổ chức, thực hiện quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về truy tặng Huy hiệu Đảng.

Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và thẩm định hồ sơ (về đối tượng, tiêu chuẩn và thủ tục, nguyên tắc trong việc xét truy tặng Huy hiệu Đảng) của cấp ủy trực thuộc.

Tổng hợp danh sách, dự thảo và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét, ký ban hành Quyết định truy tặng Huy hiệu Đảng..

Cấp số Huy hiệu Đảng và vào sổ để quản lý, chuẩn bị kinh phí và các vật tư khác để cấp phát cho các đơn vị trước mỗi đợt tặng Huy hiệu Đảng ít nhất 07 ngày làm việc. Tổng hợp danh sách, hồ sơ đảng viên được truy tặng Huy hiệu Đảng để quản lý, lưu trữ và báo cáo Ban Tổ chức Trung ương theo quy định.

Bước 7: Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Trên cơ sở đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét, ra quyết định truy tặng Huy hiệu Đảng (quyết định chung và danh sách kèm theo, quyết định đối với cá nhân đảng viên).

III. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG, TRUY TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG

Hồ sơ đề nghị xét tặng Huy hiệu Đảng gồm có:

1. Tờ trình đề nghị xét tặng Huy hiệu Đảng (mỗi đơn vị gửi 02 bản ký trực tiếp và đóng dấu cấp ủy).

2. Danh sách trích ngang từng loại Huy hiệu Đảng có xác nhận của ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và chữ ký của cán bộ nghiệp vụ (02 bản) theo mẫu hiện hành.

3. Thẻ đảng viên (bản photo) (nếu mất thẻ, hỏng thẻ thì phải làm lại thẻ trước khi đề nghị tặng Huy hiệu Đảng).

4. Tờ khai thực hiện theo đúng mẫu 6-HHD, quy định tại Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên.

5. Đối với đảng viên bị bệnh nặng đề nghị tặng Huy hiệu Đảng trước thời hạn phải có văn bản xác nhận của cơ sở y tế nơi đang điều trị bệnh; trường hợp không điều trị tại cơ sở y tế thì phải có biên bản họp xét của chi bộ.

6. Đối với trường hợp tặng chậm so với thời gian quy định phải có văn bản của cấp ủy cấp huyện báo cáo rõ lý do.

Hồ sơ đề nghị truy tặng Huy hiệu Đảng gồm có:

1. Tờ trình đề nghị xét truy tặng Huy hiệu Đảng (mỗi đơn vị gửi 02 bản ký trực tiếp và đóng dấu cấp ủy).

2. Danh sách trích ngang từng loại Huy hiệu Đảng có xác nhận của ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và chữ ký của cán bộ nghiệp vụ (02 bản) theo mẫu hiện hành.

3. Thẻ đảng viên (bản photo) (nếu mất thẻ phải photo trang 1 cuốn lý lịch đảng viên gốc có xác nhận của cấp ủy quản lý hồ sơ).

4. Tờ khai thực hiện theo đúng mẫu 6A-HHD, quy định tại Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên.

5. Phiếu báo đảng viên từ trần (nếu mất phiếu báo đảng viên từ trần phải có trích lục khai tử có xác nhận của chính quyền địa phương).

Ngoài các loại hồ sơ trên đây, không yêu cầu bổ sung, phát sinh thêm bất cứ văn bản nào khác.

IV. TRAO TẶNG, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HUY HIỆU ĐẢNG

1. Trao tặng Huy hiệu Đảng

Hình thức trang trí buổi lễ và nội dung chương trình lễ trao tặng Huy hiệu Đảng được thực hiện theo Điểm 1.3, Mục 1, Phần III, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng được tổ chức hàng năm vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn: ngày 3-2; ngày 19-5; ngày 2-9 và ngày 7-11 hàng năm tại tổ chức cơ sở đảng.

Thành phần dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại tổ chức cơ sở đảng là toàn thể đảng viên của đảng bộ, chi bộ cơ sở; nơi có đông đảng viên thì mời toàn thể đảng viên của chi bộ có đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng và đại diện của các chi bộ khác.

Huyện ủy và tương đương phân công cấp ủy dự và trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên.

Đối với những đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng nhưng do già yếu hoặc vì lý do sức khỏe không thể đến dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, cấp ủy cơ sở tổ chức trao Huy hiệu Đảng tại gia đình, bảo đảm chu đáo, trang trọng.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên đã từ trần được trao cho đại diện gia đình tại buổi lễ hoặc tổ chức tại gia đình đảng viên.

* Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đối tượng theo Nghị Quyết số 04-NQ/TU, ngày 12/03/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Trụ sở cơ quan Tỉnh ủy. Thành phần dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại Trụ sở Tỉnh ủy bao gồm: các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh văn phòng Tỉnh ủy, đại diện cấp ủy cấp huyện và tương đương, đại diện cấp ủy cơ sở và đại diện chi bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt.

2. Quản lý, sử dụng Huy hiệu Đảng

Đảng viên sử dụng Huy hiệu Đảng trong các ngày lễ của Đảng, của dân tộc, trong đại hội, hội nghị của Đảng và kỷ niệm ngày vào Đảng của bản thân.

Đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng khi từ trần, gia đình đảng viên được giữ Huy hiệu Đảng để làm lưu niệm.

Đảng viên để mất, hỏng Huy hiệu Đảng, nếu có lý do chính đáng thì được xét cấp lại Huy hiệu Đảng.

Đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng phải giao lại Huy hiệu Đảng cho tổ chức đảng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban Thường vụ các huyện thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong đảng bộ tổ chức thực hiện nghiêm Hướng dẫn này. Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, dự kiến danh sách đảng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn được tặng Huy hiệu Đảng hàng năm (cả năm và theo từng đợt 03/2; 19/5; 02/9 và 7/11).

Giao Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ và Nghiệp vụ đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, thẩm định hồ sơ và quy trình, thủ tục xét tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng và tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị kịp thời phản ánh về Ban Tổ chức Tỉnh ủy để phối hợp giải quyết./.

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Nguyễn Văn Hùng

**ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN
VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH**

*

Số 66-SL/ĐUK

Hướng dẫn Số 13-HD/BTCTU ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về Hướng dẫn Tặng Huy hiệu Đảng.

Nơi nhận:

- Các đảng ủy, chi bộ cơ sở,
- Các đ/c UVBCH; UVUBKT đảng ủy Khối,
- Cán bộ các ban, đoàn thể của ĐUK,
- Lưu VP.

SAO LỤC

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 4 năm 2022



T. BAN THƯỜNG VỤ

ĐẢNG CHÁNH VĂN PHÒNG

KHỐI CƠ QUAN

VÀ DOANH NGHIỆP

TỈNH THẠNH HÓA

Lê Văn Vinh